



# THÔNG TIN KHÁCH MỜI



**Host: Vũ Tường Vân**

Sau khi tốt nghiệp loại ưu ngành Marketing tại University of Ottawa, Tường Vân đã trải qua những vị trí như trợ lý Marketing tại Bảo tàng Nông nghiệp Canada, chuyên viên dự án Alavida Premium Retirement Residential, và 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên Marketing tại công ty đa quốc gia Corel Corporation. Sau 8 năm sống và làm việc tại Canada, Vân trở về Việt Nam thử thách bản thân ở lĩnh vực Marketing cho ngành giáo dục tại Tổng Lãnh Sự Quán Canada ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Tường Vân có nhiều cơ hội trao đổi kiến thức về du học Canada cũng như gặp gỡ các chuyên viên và học sinh Việt Nam tại Canada. Hiện tại, Vân là nhà đồng sáng lập và kiêm phó tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản tại nước ngoài.

**Talkshow 1: Du học tại các trường trung học ở Canada**  
**Chủ nhật, 18/07/2021 lúc 09h30 – 10h30**



**Đỗ Lăng Duy Anh**

Đang học trung học tại trường Vincent Massey Collegiate, đạt giải thưởng Outstanding International Student in the Secondary School Category của Manitoba Council for International Education. Đạt học bổng đầu vào University of Saskatchewan(1.000 CAD), University of Guelph(6.500 CAD), University of Manitoba(3.000 CAD). Bắt đầu vào học Engineering tại University of Manitoba vào tháng 9 năm 2021.



**Đinh Anh Phương**



Sau khi kết thúc năm lớp 10 tại trường PTTH Hanoi – Amsterdam, Anh Phương bắt đầu du học lớp 11 tại Canada vào năm 2016 tại trường phổ thông nội trú quốc tế Columbia International College (C.I.C) tại Hamilton, Ontario. Tại CIC, Phương sống và học tập hoàn toàn trong môi trường của trường và ở ký túc của trường, khiến cho Phương bớt bỡ ngỡ với môi trường mới và kết thêm được nhiều bạn từ khắp năm châu. Trong hai năm phổ thông, Phương đã tích cực tham gia câu lạc bộ Model United Nations của nhà trường và được cử làm một trong những đại diện của toàn Canada sang dự hội thảo thanh thiếu niên tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ năm 2017 và 2018. Không những vậy, Phương còn là một gia sư môn Anh Văn (English) tại trường và đã giúp đỡ các bạn mới sang làm quen hơn với bộ môn này. Anh Phương tốt nghiệp CIC và đạt nhiều học bổng từ các trường đại học Canada như Rotman Commerce tại University of Toronto, Western University, Carleton University, v.v và tổng giá trị học bổng là CAD\$60,500. Hiện nay, Phương là học sinh năm tư trường University of Toronto Scarborough, khoa Business Administration Co-op, chuyên ngành Marketing. Phương cũng đã hoàn thành xong 2 kỳ thực tập (co-op) mảng Quản lý dự án (project management) của một công ty tư vấn đa quốc gia, và đang tiếp tục vị trí này trong vai trò part-time.



**Nguyễn Ngọc Vinh Hoa**



Nguyễn Ngọc Vinh Hoa là cựu học sinh tốt nghiệp loại ưu tú của trường trung học Northview Heights tại thành phố Toronto, Ontario. Vinh Hoa đã hoàn thành hai năm trung học gồm lớp 11 và 12 tại trường Northview Heights và trong quá trình này đã tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức tại trường, cũng như các câu lạc bộ Toán, Lý, Kinh Doanh, Bảo Vệ Môi Trường,... và đội tuyển bơi của trường. Vinh Hoa cũng đã từng tham gia chương trình Co-Op cho học sinh lớp 11 và 12 nhằm giúp cho học sinh trung học có cơ hội khám phá các ngành nghề yêu thích và đã hoàn thành 6 tháng thực tập tại bệnh viện Sunnybrook, khoa Răng Hàm Mặt trong vị trí trợ lý văn phòng. Qua những cơ hội này, Vinh Hoa đã gặp gỡ và học hỏi được từ rất nhiều bạn bè và những cá nhân ưu tú từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này đã giúp Vinh Hoa định hướng được con đường lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai và giữ các mối quan hệ tốt cũng như mở rộng cơ hội phát triển bản thân. Hiện nay, Vinh Hoa đã tốt nghiệp ưu tú ngành Kỹ Thuật Nha (Dental Technology) tại trường cao đẳng George Brown, chuyên ngành tạo thuật răng và đang làm việc tại Innovative Dental Laboratory với vai trò kỹ thuật viên tạo mô hình răng.



**Minh Lê**



Quản lý Phòng sinh viên Quốc tế, Hội đồng Giáo Dục Avon Maitland, Bang Ontario.  
Thành viên Hiệp hội các trường Công lập Canada (CAPS-I)

**Talkshow 2: Du học tại các trường cao đẳng ở Canada**  
**Chủ nhật, 18/07/2021 lúc 11h30 – 12h30**



**Nguyễn Thế Nhật Vinh**



Tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Quang tử tại Niagara College Canada, GPA  $\geq$  90 trong mọi kỳ học. Đồng thiết kế và chế tạo kính viễn vọng có khả năng theo dõi vật thể ngoài không gian trong năm cuối (Capstone project), đạt Hạng 3 giải bóng đá trong nhà cấp trường năm 2018 & Hạng 1 giải futsal cấp trường năm 2019. Đạt Học bổng Đầu vào và Giải thưởng của khối ngành Computer/Electronics/Photonics/Electrical Engineering. Đang làm việc tại Ottawa.



**Thảo Nguyễn**



Thảo Nguyễn là một cựu sinh viên tốt nghiệp khoá Film Production tại trường Toronto Film School. Với niềm đam mê phim ảnh và những ảnh hưởng từ gia đình, sau khi tốt nghiệp, Thảo đã quyết định về Việt Nam để tham gia vào các đoàn phim. Bộ phim đầu tay mà Thảo tổ chức sản xuất là Dạ Cổ Hoài Lang với các diễn viên Hoài Linh và cố nghệ sỹ Chí Tài. Bộ phim được quay một phần tại Toronto. Sau đó, Thảo đã tham gia sản xuất một vài dự án phim khác, bao gồm một phim Trung Quốc và một phim Hàn Quốc. Gần đây nhất, Thảo được biết đến sau thành công vang dội của bộ phim Bố Già với diễn viên Trấn Thành trong vai trò Sản xuất chính. Hiện tại, Thảo đang làm việc tại công ty HKFilm, một trong những công ty sản xuất phim lớn nhất Việt Nam.



**Nguyễn Ngọc Việt Nữ**



Tốt nghiệp ngành Paralegal Education (trợ lý luật sư) ở Humber College, là thành viên của Law Society of Ontario, đang làm paralegal (trợ lý luật sư) cho một văn phòng luật dân sự và hình sự ở Toronto. Ngoài ra, Việt Nữ hiện đang là sinh viên ngành piano tại học viện âm nhạc The Royal Conservatory of Music. Có sở thích bird-watching (ngắm chim) và gần đây đã đạt giải thưởng bird photography (nhiếp ảnh về các loại chim) trong khuôn khổ cuộc thi Toronto Bird Celebration được tổ chức bởi Birds Canada. Việt Nữ có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và Pháp.



**Lê Thị Vân**



Đại diện tuyển sinh, Saskatchewan Polytechnic



**Dung Đỗ**



Đại diện tuyển sinh, LaSalle College

**Talkshow 3: Du học tại các trường đại học ở Canada**  
**Chủ nhật, 25/07/2021 lúc 09h30 – 10h30**



**Trần Mạnh Kiên**



Trần Mạnh Kiên từng là học sinh chuyên Hóa 1 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam trước khi sang Canada du học. Lớp 11, Kiên sang học trường trung học Bell High School, ở Ottawa, Canada. Sau trung học, Kiên chọn theo học Chemical Engineering (Kỹ thuật Hóa Học) tại University of Waterloo, vì chương trình co-op nổi tiếng của trường. Trong thời gian học đại học, Kiên đã từng làm kỹ sư thực tập tại các công ty lớn ở Canada như Proflange, Dana Incorporated, Suncor Energy, Toyota Motor Manufacturing Canada, và Apotex. Green Sorbs - đề án thiết kế năm cuối do Kiên làm trưởng nhóm - đã giành nhiều giải thưởng, trị giá tổng cộng lên tới 25.000 đô la. Kiên lấy bằng Cử nhân Khoa học Ứng dụng vào tháng 4/2018 và quyết định tiếp tục đăng ký học Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học tại University of Waterloo vào tháng 9 cùng năm. Kiên tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng 12/2019 và sau đó làm công tác nghiên cứu tại trường trước khi được nhận vào làm Tiến sĩ bắt đầu từ tháng 9/2021 với học bổng danh giá Vanier Canada Graduate Scholarship.



**Bùi Lê Ngọc Trâm**



Ngọc Trâm sang Canada du học vào tháng 8/2018. Trâm hiện là sinh viên năm cuối hệ Cử nhân Điều dưỡng, chương trình liên kết University of New Brunswick-Humber College. Trâm đang thực tập y khoa tại khoa ICU và Acute Medicine của hai bệnh viện ở Toronto, là sinh viên đại diện của Region 6 - Hiệp hội Điều

Dưỡng bang Ontario (RNAO), và từng được Quỹ học bổng Điều Dưỡng bang Ontario trao học bổng sinh viên. Ngoài ra, Trâm từng giữ vai trò chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Humber College, và thành viên ban Điều hành Hiệp hội Sinh viên Điều Dưỡng bang Ontario (NSO) khi đang học năm hai. Câu nói mà Trâm luôn lấy làm động lực để cân bằng việc học, đi làm, và các hoạt động ngoại khóa và xã hội là: "Đi trước thì phải đón đầu/Khổ trước thì sẽ sướng sau."



**Ethan Nguyễn**



Tốt nghiệp chương trình sau đại học ngành Quản trị tài chính tại University of Winnipeg. Nhận học bổng President's scholarship for World Leaders của trường. Giữ vai trò mentor cho sinh viên quốc tế của trường trong nhiều năm liền. Hiện đang tham gia chương trình mentorship cho "Hội Nghiên Việc" ở Canada. Từng là chuyên gia phân tích tài chính tại tập đoàn bán lẻ lớn nhất Canada Loblaws Inc. Hiện đang làm việc ở Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội (WSIB) tại Ontario.



**Mai Minh Châu**



Đại diện tuyển sinh, Queen's University



**Lê Vân Anh**



Đại diện tuyển sinh, Vancouver Island University

**Talkshow 4: Học tiếng Anh và tiếng Pháp tại Canada & giao lưu với tất cả cựu du học sinh**  
**Chủ nhật, 25/07/2021 lúc 11h30 – 12h30**

**Phần 1: Học tiếng Anh và Pháp tại Canada, lúc 11h30 – 12h00**



**Nguyễn Ngọc Việt Nữ**



Tốt nghiệp ngành Paralegal Education (trợ lý luật sư) ở Humber College, là thành viên của Law Society of Ontario, đang làm paralegal (trợ lý luật sư) cho một văn phòng luật dân sự và hình sự ở Toronto. Ngoài

ra, Việt Nữ hiện đang là sinh viên ngành piano tại học viện âm nhạc The Royal Conservatory of Music. Có sở thích bird-watching (ngắm chim) và gần đây đã đạt giải thưởng bird photography (nhiếp ảnh về các loại chim) trong khuôn khổ cuộc thi Toronto Bird Celebration được tổ chức bởi Birds Canada. Việt Nữ sử dụng thành thạo tiếng Anh và Pháp trong công việc.



**Tùng Phan**



Quản lý tuyển sinh, trường ngôn ngữ ILAC



**Đinh Phương Nguyên**



Đại diện tuyển sinh, trường ngôn ngữ BLI Canada

**Phần 2: Giao lưu với toàn bộ cựu du học sinh, lúc 12h00 – 12h30**